

ข่าวประชุมและติดตามหน่วยงานสนองพระราชดำริ
(อพ.สธ.-จ.นครนายก)



วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น ณ ห้องประชุมนางรอง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมี นายเลอเกียรติ แก้วศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-นย. และเลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สธ. สรุปภาพรวมในการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงาน อพ.สธ. ในแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า โดยเสนอให้จังหวัดนครนายก สนับสนุนองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น (อปท.) สนองพระราชดำริงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กำหนดเป้าหมายให้สนับสนุน อปท.อำเภอละ ๑ อปท. โดยประธานมอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดนครนายกชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับ อปท. และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำรินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยประธานมอบหมายให้เขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนสถานศึกษาให้สมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รวมไปถึงทางจังหวัดนครนายกจะจัดโครงการเชิญชวน อปท. และโรงเรียน เข้าร่วมฟังการบรรยายชี้แจงแนวทางการสนองพระราชดำรินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต่อไป รวมถึงการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อขอพระราชวินิจฉัย โดยประธานจะดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก ให้ตรงตามกรอบการดำเนินงานของ อพ.สธ. โดยแยกงบประมาณจากจังหวัด งบประมาณจาก อปท. และงบประมาณจากหน่วยงาน (Function) อย่างชัดเจน และประธานมอบหมายให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเลขาธิการคณะกรรมการดำเนินการ ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตามกรอบการดำเนินงาน ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม และให้ทางจังหวัดจัดทำเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนองพระราชดำริ อีกทั้งได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทางจังหวัดนครนายกร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ ๒๓-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกพรรณไม้สีม่วง เพื่อฉลองในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

